

## มก.ล้นพบอาจารย์ใช้วุฒิปลอมสมัคร ผิดวินัย-ไล่ออกทันที

☛ นำเสนอเมื่อ 18 ม.ค. 2560

**”จงรัก”มั่นใจอาจารย์ปลอมวุฒิไม่น่าจะเป็นมก. ขอตรวจสอบก่อน หากใช้วุฒิปลอมไล่ออก ขณะที่ม.ร.เรียกรองจัดการพวกปลอมวุฒิเด็ดขาด สวทศ.ลั่นหาหน้าพบพวกปลอมวุฒิคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยทันที**

วันนี้(17 ม.ค.) จากกรณีที รศ.ดร.วีระชัย พุทธวงศ์ เลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา หรือ CHES ยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอให้ตรวจสอบการใช้วุฒิปลอมในวงการอุดมศึกษา โดยเฉพาะมีการแอบอ้างนำวุฒิมาใช้นิคมมหาวิทยาลัยตั้งในกรุงเทพฯ นั้น ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) กล่าวว่า ตนไม่ทราบว่ามีมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ ที่มีการระบุในสื่อต่างๆ ว่าถูกแอบอ้างนำวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมาสมัครเป็นอาจารย์ นั้นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใด ต้องขอตรวจสอบข้อมูลก่อน แต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นมก . เพราะทางมหาวิทยาลัยจะมีระบบการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของอาจารย์ทุกคน ทั้งนี้อาจารย์ที่จบปริญญาเอกของมก. 60-70 % จะจบจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ดังนั้นระบบการตรวจสอบอาจจะช้า เพราะต้องส่งเรื่องให้ทางมหาวิทยาลัยต้นสังกัดในต่างประเทศช่วยตรวจสอบ อย่างไรก็ตามหากมีอาจารย์คนใดที่ใช้วุฒิการศึกษาปลอมมาสมัครเป็นอาจารย์ถือว่าการทำผิดวินัย ต้องไล่ออกทันที

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ม.ร.) กล่าวว่า ตนเรียกรองให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนกรณีที่มีผู้รับจ้างปลอมแปลงปริญญาบัตรและวุฒิการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ซึ่งมีกระบวนการทำอย่างต่อเนื่องและอย่างเปิดเผย โดยโฆษณาในสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างกว้างขวางจน ทำให้มีผู้หลงเชื่อสามารถดำเนินการได้จริง จนส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งม.ร. อย่างไรก็ตามม.ร.เคยพบกรณีการปลอมแปลงวุฒิการศึกษา และได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องของทุกกรณีแล้ว จึงขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้กระทำผิดในลักษณะนี้อีก

ด้านรศ.ดร.นายยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานานู กล่าวว่า ปกติก่อนที่มหาวิทยาลัยจะรับใครเข้ามาทำงานจะต้องมีการตรวจสอบเรื่องวุฒิการศึกษาอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว โดยจะมีการตรวจสอบไปยังมหาวิทยาลัยที่มีการอ้างอิง หากพบว่ามีปลอมแปลงเอกสารก็จะมีคำสั่งชื่อออกจากความเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือว่าการลงโทษในระดับหนึ่งแล้ว ส่วนถ้าจะต้องมีการดำเนินทางกฎหมายในกรณีปลอมแปลงเอกสารนั้นต้องหารือร่วมกับฝ่ายกฎหมายก่อน

ขอบคุณที่มาจาก [เดลินิวส์ วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560](#)